




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
19 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ส่งครุฝึกสอนนวดในสหรัฐฯ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ บ้านเมือง สยามรัฐ amarintv linetoday) - ที่นครฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง พบชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯ 180 คน โดยได้ตอบคำถามคนไทยที่มาให้การต้อนรับ จากสมาคมนวดแผนไทยในสหรัฐฯ ที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยการส่งครุมาสอนนวดให้กับคนไทยในสหรัฐฯ ว่า เป็นหน้าที่ของสถานทูตหรือสถานกงสุล ที่จะต้องช่วยเหลือดูแลคนไทยในต่างประเทศอยู่แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าสถานกงสุลมีนโยบายอย่างไร แต่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของอาชีพ และต้องฝากไปยังกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตนจะกลับไปสอบถามให้พร้อมทั้งนี้ฝากให้ฝ่ายเลขาฯ ติดตามเรื่องนี้ด้วย</p>	-
<p>นโยบาย Quick Win 100 วัน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ) - เสนอบทความว่า ภารกิจของ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การนำทัพของ “นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” รมว.สธ. หลังประกาศเดินหน้านโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ในระยะสั้นและเร่งด่วน (Quick Win 100 วัน) ที่โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปเร่งรัดและดำเนินการจาก 13 ประเด็นควบรวมให้อยู่ใน 10 ประเด็น โดยไฮไลท์ที่น่าสนใจ คือ โครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกโรคได้ทุกที่ โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการทุกระดับทั้งรัฐและเอกชน เพื่อให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยนำร่องระยะต้น 4 เขตสุขภาพ 27 จังหวัด นอกจากนี้ยังมีนโยบาย “มะเร็งครบวงจร” ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมป้องกัน คัดกรอง วินิจฉัย รักษา และดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย โดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญ 5 ชนิด คือ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันและตรวจคัดกรองความเสี่ยงได้ เช่น สนับสนุนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง</p> <p>อีกนโยบายที่ต้องจับตามองคือ จัดตั้งโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 50 เขต 50 โรงพยาบาล และปริมาตร เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนซึ่งจะนำร่องที่เขตดอนเมือง โดยยกระดับหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง ซึ่งได้ร่วมขับเคลื่อนโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ให้เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ขนาด 120 เตียงขึ้นไป ประจำเขตดอนเมือง และพัฒนาระบบส่งต่อรักษาโดยมีโรงพยาบาลราชวิถี 2 เป็นหน่วยรับส่งต่อผู้ป่วยเพิ่มเติม จากเดิมมีโรงพยาบาลภูมิพล และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ รองรับ ขณะทีนโยบาย นักร้องเที่ยวปลอดภัย คือ One Region One Sky Doctor หรือ 1 เขตสุขภาพ 1 ทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ ที่พัฒนาและต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพจากความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนธันวาคม 2566 นี้ ทั้งยังมีเรื่องของ เศรษฐกิจสุขภาพ ที่ประกาศให้มี Wellness Community เขตสุขภาพละ 1 แห่งและอาจจะมีเพิ่มเติมเป็นรายจังหวัดที่มีความพร้อม คือ เชียงใหม่และน่าน, ขึ้นทะเบียน Wellness center 500 แห่ง, ออกใบอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน 100 รายการ และสร้างงานสร้างอาชีพ 500 คน เช่น นวด เป็นต้น</p> <p>วันนี้ นโยบาย Quick Win 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุขเริ่มสตาร์ทแล้ว ด้วยเข็มมุ่งที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อให้คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า</p>	-
<p>วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thejournalistclub onbnews) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ให้กับหญิงไทยอายุ 11-20 ปี จำนวน 1 ล้านโดส ตามนโยบาย “มะเร็งครบวงจร” และการขับเคลื่อน Quick Win ภายใน 100 วัน เพื่อลด ความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มียอดการฉีดสะสมแล้ว 163,160 โดส โดย 10 จังหวัดที่มีอัตราการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายสูงสุด ได้แก่ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร นครพนม ตราด ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรปราการ พังงา และอำนาจเจริญ ตามลำดับ สำหรับวัคซีน HPV ได้ทยอยส่งลงถึงพื้นที่ครบ 1 ล้านโดสแล้ว โดยในเดือนพฤศจิกายนได้เร่งจัดบริการฉีดในสถานศึกษา และในเดือนธันวาคมจะมีการจัดบริการฉีดครอบคลุมเพิ่มเติมในสถานประกอบการ และสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	-
<p>เพิ่มยา 'โรโบไซคลิก' รักษา มะเร็งเต้านม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า การประชุมบอร์ด สปสช.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมรายการ "ยาโรโปโซคลิบ" (Ribociclib) เข้าไปอยู่ในแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท และมอบหมายให้ สปสช.ติดตามการเข้าถึงยาและการใช้ยาโรโปโซคลิบนี้อย่างใกล้ชิด และรายงานสถานการณ์ต่อบอร์ด สปสช. ผ่านคณะกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข และคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนทุก 6 เดือน ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามเข้าถึงยาโรโปโซคลิบได้ จากเดิมที่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองยัง เข้าไม่ถึงยานี้ เป็นยาใหม่ราคาแพง ทั้งยังเป็นส่วนที่สนับสนุนนโยบายมะเร็งครบวงจร เพื่อ ยกระดับ 30 บาท Upgrade ภายใต Quick win รวมถึงยาที่มีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2567</p>	
<p>เตรียมเปิดอาคารหลวงปู่บุญทันฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ข่าวสด)</p> <p>-นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. พร้อมคณะ ติดตามความพร้อมการเปิดให้บริการของอาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล และเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างโดมต่อเชื่อมอาคารใหม่กับอาคารเดิม และตกแต่งภายในอาคาร ก่อนเปิดให้บริการด้วยระบบดิจิทัล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 โดยโรงพยาบาลบึงสามพันได้รับความเมตตาจากหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล ที่มีดำริในการทำบุญหาปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคาร 7 ชั้น (อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล) ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับเงินสนับสนุนจากการจัดงานทำบุญของหลวงปู่บุญทัน จำนวน 109 ล้านบาท และในวันนี้ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างโดมต่อเชื่อมอาคารใหม่กับอาคารเก่า เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้สะดวก รวมถึงตกแต่งภายในอาคาร ชั้นที่ 1 หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องเอกซเรย์ และชั้นที่ 2 หน่วยงานผู้ป่วยนอกและงานชันสูตร เพื่อให้พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นี้ เบื้องต้นได้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์และเตียงไฟฟ้า จำนวน 80 เตียง และแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 100 กิโลวัตต์ ช่วยประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งเตรียมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการระบบเป็น Smart Hospital และเตรียมวางระบบซีทีสแกน ช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย</p>	
<p>รณรงค์วันส้วมโลก2566</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ แนวนหน้า มติชน ผู้จัดการ เดลินิวส์ linetoday sondhitalk mcot)</p> <p>-น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. ได้จัดงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2566 (World Toilet Day 2023) โดยได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ คือ “Accelerating change” หรือ การเร่งรัดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทั่วโลกประสบวิกฤตด้านสุขาภิบาล การแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังล่าช้า และไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเคร่งครัด จึงเร่งรัดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านสุขาภิบาลให้เพียงพอปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน โดยไทยได้มีการส่งเสริมการใช้ส้วมของครัวเรือนมากกว่า 60 ปี พบว่า ปัจจุบันครัวเรือนไทยมีส้วมใช้ร้อยละ 99.8 สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยมีความใส่ใจ และเข้าถึงสุขาที่มีมาตรฐาน ซึ่งพบว่ามีสัดส่วน อีกร้อยละ 0.2 หรือประมาณ 44,000 ครัวเรือน ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งล้วนแล้วเป็นพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ยากลำบาก หรือพื้นที่ที่ร้อนน้ำ จึงต้องเร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ให้เหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงการมีและใช้ส้วมอย่างเท่าเทียม</p>	
<p>วันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ (เพิ่มสื่อ)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า รพ.ราชวิถี ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตนราชธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการมีบุตรและเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กที่มีคุณภาพ จัดกิจกรรมวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day) 17 พ.ย. 2566 ณ รพ.ราชวิถี เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดแก่หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์ และทารกแรกคลอด เพื่อร่วมส่งมอบเด็กคุณภาพสู่ครอบครัว</p>	-
<p>ย้ำความสำคัญวัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ thaipublica thejournalistclub)</p> <p>- รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไขหวัดใหญ่ กล่าวว่า วัคซีนไขหวัดใหญ่ในประเทศไทยปลอดภัยตลอดปีนี้อาจทะลุล้านราย ย้ำผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ‘เสี่ยงตาย’ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเรื้อรังร่วมด้วย แนะนำวิธีวัคซีนป้องกันก่อนที่ จะสายเกินไป วัคซีนไขหวัดใหญ่จึงมีประโยชน์สำหรับคนทุกวัย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ 1 ปี เพียงให้เว้นระยะห่างจาก วัคซีนครั้งก่อนอย่างน้อย 6 เดือน</p> <p>- ศ.พญ.ศศิโสภณ เกียรติบูรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ รพ.รามาธิบดี ให้ข้อมูลว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจาก 3 ปัจจัยหลัก ๆ คือ 1. ภาวะภูมิคุ้มกันถดถอย ไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ 2. มักจะมีโรคร่วม และ 3. มีภาวะทุพโภชนาการ จะส่งผลให้เกิดโรคได้ง่าย จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้สูงอายุควรต้องฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรค</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แผ่นดินไหว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, เดลินิวส์ ,สวพ,91, linetoday , thailandplus hfocuse, pptvhd36)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สธ.เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบจำนวน 14 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ และสกลนคร และเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ได้รับรายงานจากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.สธ. ว่า มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ คือ โรงพยาบาลสันกำแพง อาคารมีรอยแตกร้าว ฝ้าเพดานตกลงมา 1 จุด ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคารบริการอื่น ๆ ทุกหลังอยู่ในสภาพปกติ และโรงพยาบาลไชยปราการ อาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่ามีรอยร้าวบนผนังหลายจุด เบื้องต้นศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งว่า ไม่มีผลต่อโครงสร้าง สถานบริการทั้ง 2 แห่งสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยในวันนี้จะเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายอีกครั้ง</p> <p>สำหรับการประเมินโครงสร้างอาคาร กรม สบส.ได้ส่งทีม MSERT เข้าตรวจสอบสถานพยาบาลทั้งหมดแล้ว สามารถเปิดให้บริการตามปกติได้ 15 แห่ง เหลือเพียงโรงพยาบาลสกลนครที่ยังคงปิดให้บริการบางส่วน และได้ย้ายจุดบริการออกมาชั่วคราว เนื่องจากประชาชนยังไม่มั่นใจเรื่องของโครงสร้างอาคาร โดยที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่วิศวกรอาสา ได้ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบในครั้งนี้นี้ด้วย เบื้องต้นรอยร้าวไม่มีผลต่อโครงสร้างอาคาร แต่ยังคงรอผลทางเทคนิค ก่อนที่จะประกาศให้เปิดใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์(เดลินิวส์ ผู้จัดการ สำนักข่าวไทย thailandplus hfocuse acnews)</p> <p>-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ส่งทีมวิศวกรฉุกเฉินตรวจสอบโรงพยาบาล 3 จังหวัด 14 แห่ง ได้รับผลกระทบเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมา เพื่อประเมินความเสี่ยง และฟื้นฟูอาคารสถานพยาบาลในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง พร้อมกำชับทีมเอ็มเสิร์ท ให้เฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>ดร.ธเนศ วีระศิริ นายวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร 9 ชั้น รพ.ศูนย์สกลนคร โดยได้ทำการตรวจโครงสร้างตั้งแต่ห้องใต้ดินที่ใช้เป็นห้องเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย และโครงสร้างอาคารด้านทิศตะวันตก ตั้งแต่ชั้น 1-9 เบื้องต้นพบรอยร้าว น่าจะเกิดแก่ คราบเขม่า คราบสีดำพวกนี้ มันกว้างขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากตัวโครงสร้างไม่มีผลกระทบปัญหาทางเทคนิค ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ เบื้องต้นยังไม่มีการบ่งชี้ว่าเกิดจากแผ่นดินไหว ซึ่งต้องตรวจสอบข้อมูลจากการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(มติชน)</p> <p>-พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย แนะนำสิ่งที่ประชาชนควรพึงปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว คือ 1.ติดตาม รับฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ เมื่อเกิดเหตุให้ตั้งสติ และเตรียมพร้อมอพยพ 2.อยู่ภายในบ้านให้หมอบลงที่พื้นใต้โครงสร้างอาคารแข็งแรง ป้องกันสิ่งของจากเพดานหรือที่สูงหล่นใส่ 3.กรณีเปิดแก๊สประกอบปรุงอาหาร ให้หยุดการทำกิจกรรมดังกล่าว และปิดแก๊สโดยทันที 4.กรณีอยู่ในอาคารสูง ให้เตรียมอพยพ หากมีความรุนแรงต่อเนื่อง ให้รีบออกจากอาคารทันที โดยใช้ทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารเด็ดขาด 5.ออกห่างจากหน้าต่างและประตู โดยเฉพาะกระจก 6.กรณีที่อยู่นอกตัวอาคารอยู่แล้ว ห้ามเข้าไปในอาคาร และสังเกตจุดที่ยื่นหล่นภัย ต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างสูง ป้ายโฆษณา ต้นไม้ เสาไฟฟ้า โดยรอบ เพื่อป้องกันการถล่มหรืออุบัติเหตุ และ 7.เตรียมเก็บสิ่งของที่จำเป็นให้พร้อม สามารถหยิบออกมาได้ทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (brickinfotv)</p> <p>-พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล สธ.น. เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงราย และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหว ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ โดยรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ส่วนของอาคาร 68 ปี อนุสรณ์ ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณรอยต่อในส่วนของกำแพงอิฐก่อที่ร่อน ซึ่งไม่ใช่โครงสร้างอาคาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ,อีจัน, จส.100, sanook)</p> <p>- (19 พย.66) เมื่อเวลา 03.07 น. กรมอุตุนิยมวิทยา โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้รายงานการเกิดแผ่นดินไหว ขนาดขนาด 4.0 จุดศูนย์กลางอยู่ที่ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่ความลึก 6 กิโลเมตร ผลกระทบรู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.กาญจนบุรี สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย ของบ้านเรือนหรือทรัพย์สินของประชาชน</p>	
<p>ปกค.รวบรวมกรณีรับจัดกระดูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ) ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ ข่าวสด แนวหน้า สวพ.91 lintoday one31, ch7, ch3)</p> <p>-พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.4 บก.ปกค.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สสจ.ชลบุรี นำกำลังตรวจสอบบ้านพักภายในหมู่บ้านเซ็นทรัลพาร์ค 1 หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จับกุมนายกิจดิ หรือ หมอดีดี พรม อายุ 49 ปี ขอให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลชายาแผนปัจจุบัน และประกอบโรคศิลปะ โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมยาแผนปัจจุบันกว่า 3,800 แคปซูล และอุปกรณ์ต่างๆ สืบเนื่องจากนายกิจดิเผยแพร่คลิปวิดีโอในโซเชียล และข้อความสื่อให้ประชาชนเข้าใจว่า สามารถรักษาผู้ป่วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้วยการรักษานวดจัดกระดูกได้จริง สอบสวนนายกิจศิริบริหารภาพว่า อบรมวิธีการนวดจัดกระดูกมาจากสถาบันการแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้ขอใบอนุญาต ค่ารักษาจะคิดตามระยะเวลาที่นวด 2 ชม.ราคา 2,500 บาท มีผู้ใช้บริการ 3-5 คนต่อวัน นำตัวส่ง กก.4กก.ปคบ.ดำเนินคดี</p>	
<p>สธ.-ยธ.เห็นชอบเผายาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก) -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม วางกรอบการเผาทำลายยาเสพติดตามนโยบายนายกฯ เห็นชอบโครงการ Set Zero เผายาเสพติดของกลางมารารอน รวม 340 ตัน ในช่วงเดือน ธ.ค. 2566-ม.ค. 2567 พร้อมเดินหน้ารื้อทำลายอย่างต่อเนื่อง 8-10 ตันต่อครั้งทุก 2 เดือน และกำชับให้กำกับการเผาทำลายให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>อย. เดือน '11 สินค้าเถื่อน' ไม่ปลอดภัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, news1live, siamnews, thainews, nation ,springnews linetoday,Tnews) -ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เดือน 11 สินค้าเถื่อน ไม่ปลอดภัย หลังได้ร่วมกับ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) รวบเครือข่ายทุนเวียดนามลวงโลก หลอกขายนมผง สรรพคุณสารพัดเกินจริง ตรวจยึดของกลาง 23 รายการ รวมกว่า 43,411 ชิ้น มูลค่ากว่า 40,000,000 บาท ขอเตือนผู้บริโภคว่าไม่มีอาหารที่มีสรรพคุณรักษาโรคได้ ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังและไต่ตรองให้รอบคอบ อย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จ โฆษณาเกินจริง</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ antifakenewscenter สวพ.91) -จากกรณีที่มีข้อความเตือนว่า เป็นเนื้องอกในมดลูกเพราะมีเลือดเกาะตัวเป็นลิ่มเลือด ทางกรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า สาเหตุการเกิดเนื้องอกในมดลูกที่ชัดเจนยังไม่ทราบแน่ชัด พบว่า มีปัจจัยที่เกิดจากฮอร์โมนเพศของสตรี พันธุกรรม หรือตัวเร่งการเจริญเติบโตที่มีในร่างกาย (growth factor) ซึ่งโรดดังกล่าวส่วนใหญ่ทำให้สตรีมีอาการปวดท้องน้อย , ปวดประจำเดือน, เลือดออกผิดปกติ หรือคล้ายก้อนได้ที่ท้อง ดังนั้นภาวะเนื้องอกในมดลูกจึงไม่เกี่ยวกับการมีพิษเย็น, เลือดเป็นพิษ หรือเลือดเกาะตัวเป็นลิ่มเลือด</p>	
<p>ครบรอบ 10 ปีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กมประชาสัมพันธ์ บางกอกทูเดย์) -เครือข่ายลดบริโภคเค็ม โดยการสนับสนุนของ สสส. เตรียมจัดงาน “งานนิทรรศการครบรอบ 10 ปีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม” ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องภายใต้คำขวัญ “เค็มน้อย อร่อยได้” จะจัดในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30-16.30 น. ณ Zone Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์</p>	-
<p>ห่วงโรคระบาดในอิสราเอล สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน) -องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนถึงแนวโน้มที่นำกังวลของการแพร่กระจายของโรคในฉนวนกาซา เนื่องจากการขาดเชื้อเพลิงและการทิ้งระเบิดโจมตีของอิสราเอลที่ส่งผลกระทบต่อระบบรักษาพยาบาลและสถานพยาบาล นาย ริชาร์ด พีเพอร์คอร์น ผู้แทนของ WHO ในปาเลสไตน์ กล่าวว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในกาซาแล้วมากกว่า 70,000 ราย และผู้ป่วยโรคท้องร่วงมากกว่า 44,000 ราย รอยเตอร์ระบุว่าตัวเลขสูงกว่าที่คาดไว้อย่างมาก</p>	